

เงินกู้สามัญ โครงการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563



วัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้

เพื่อเป็นการรวมสัญญาเงินกู้ทุกประเภทที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ให้เป็นสัญญาเงินกู้สามัญ โครงการรวมหนี้เพียงสัญญาเดียว เพื่อให้สมาชิกมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551

คุณสมบัติของผู้กู้

1. เป็นสมาชิกที่มีสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ฯ ก่อนที่หลักเกณฑ์นี้ถือปฏิบัติ
2. เป็นสมาชิกที่มีรายชื่อกับหน่วยงานต้นสังกัด แจ้งข้อมูลการหักชำระหนี้ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551

วงเงินกู้	ค่าหุ้น	อัตราดอกเบี้ย	การส่งชำระคืน	เงินได้รายเดือนคงเหลือ	หลักประกันเงินกู้
วงเงินกู้ให้เป็นไป ตามมูลหนี้ทุกประเภทสัญญา ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ยกเว้นเงินกู้พิเศษ, เงินกู้พิเศษรวมหนี้ ทั้งนี้ เพื่อดำเนินมูลหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ นั้น ต้องไม่เกิน 4,000,000.-บาท	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้	ร้อยละ 6.00 ต่อปี	ไม่เกิน 300งวด และ ต้องไม่เกินอายุ 80 ปี ยกเว้นกรณีลูกจ้างประจำที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จจรรยา เดือนต้องส่งชำระคืนภายใน อายุ 60 ปี	เงินได้รายเดือนหลังจากหัก ชำระประจำเดือนแล้ว คงเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35	ใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้ (เป็นสมาชิกสามัญ) โดยผู้ค้ำประกัน 1 คน ต้องวงเงินกู้ จำนวน 500,000.-บาท

เงื่อนไขอื่นๆ

- หักกลบสัญญาเงินกู้ทุกประเภทให้เป็นสัญญาเงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้เพียงสัญญาเดียว
- สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์กู้โครงการนี้ได้เพียง 1 ครั้ง สมาชิกที่กู้ตามหลักเกณฑ์นี้ สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เงินกู้ประเภทอื่นทุกประเภทสัญญา เป็นเวลา 2 ปี ทางบัญชี
- หากผู้กู้ ผิดนัดชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ให้นำเงินปันผลที่ได้รับของปีบัญชีนั้นๆ ไปชำระหนี้เงินกู้ตามจำนวนที่ค้างชำระทั้งหมด
- การกู้เงินของสมาชิกผู้กู้ทุกประเภทสัญญาเกินกว่า 500,000.-บาท เมื่อพิจารณาค่าหุ้น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (สศช.) กองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์แล้ว หากยังไม่ครอบคลุมวงเงินกู้ ผู้กู้ต้องทำประกันสินเชื่อหรือทำประกันชีวิตกลุ่มตามที่สหกรณ์จัดหาให้เพิ่มอีกทุกวงเงินกู้คงค้าง 500,000.-บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ ตามระยะเวลาแห่งสัญญา โดยสมาชิกผู้กู้ต้องรับภาระชำระเงินค่าเบี้ยประกันเอง หากผู้กู้เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกรวมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอ.), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ(สธอน.) ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าว สหกรณ์ฯ อนุมัติให้สามารถใช้ทดแทนการทำกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยพิจารณาตามจำนวนสินไหมที่ได้รับเมื่อเสียชีวิตเทียบกับสินไหมกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นเกณฑ์